



I/ Khái quát chung:

Thành phố Tam Kỳ là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, là một tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trung điếm miền Trung. Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế; phía Đông giáp biển Đông; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thành phố Tam Kỳ, về Phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 70 km; về phía Nam, cách sân bay Chu Lai, cảng Cửa Hà khoảng 30 km và cách khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40 km, gần với QL1A, QL40 (đường Nam Quảng Nam) và kết nối với hệ thống giao thông quốc gia gồm đường sắt, đường bộ, hàng không, đặc biệt Quốc lộ 14D, 14B, 14E nối các huyện miền biển, trung du, đường bộ và duyên hải, gần kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, Lào và khu vực.

Giới thiệu về thành phố Tam Kỳ

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 15:35 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 15:14

Năm 1471, Thành phố Tam Kỳ là huyện Hà Đông, phủ Thăng Hoa của đàng Ngoài Tuyên phủ Quảng Nam, được hình thành dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Đến năm 1906, huyện Hà Đông được nâng lên thành phủ Hà Đông và sau đó đổi thành phủ Tam Kỳ. Từ một phủ từ năm 1906 đến năm 1997 trở thành thị xã tỉnh lỵ và nay là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam.

Tóm lại, thành phố Tam Kỳ có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Với tiềm năng địa thế đặc thù, gần các vùng kinh tế trọng điểm và sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp, thành phố Tam Kỳ đã hội tụ được các điều kiện thuận lợi để phát triển thành một đô thị loại 2 với vai trò là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam và tiếp tục là trọng điểm phát triển của các khu vực.

II/ Địa hình:

Thành phố Tam Kỳ có dạng địa hình vùng đồng bằng duyên hải Nam Trung bộ, là vùng chuyển tiếp từ đồng bằng núi cao phía Tây, thấp dần xuống vùng đồng bằng, thềm bồi đắp các con sông trước khi đổ ra biển Đông. Địa hình có dạng đồi thấp, và đồng bằng được hình thành do bồi tích sông, biển và quá trình rửa trôi. Hướng dốc chung của địa hình từ Tây sang Đông, địa hình toàn khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông, suối thuộc lưu vực của sông Trường Giang.

Thành phố Tam Kỳ nằm trong phân vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa chủ yếu tập trung nhiều vào các tháng 9 đến tháng 12, lượng mưa chiếm 70-75% cả năm. Lượng mưa tháng trong thời kỳ này đạt 400mm, tháng 10 lớn nhất: 434mm.

- Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lượng mưa chỉ chiếm 25-30% cả năm. Lượng mưa tháng trong thời kỳ này chỉ đạt 25mm, tháng 3 có lượng mưa nhỏ nhất trong năm: 12mm.

Giới thiệu về thành phố Tam Kỳ

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 15:35 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 15:14

Sông Tam Kỳ: Là hợp lưu của 10 con sông suối nhỏ, bắt nguồn từ các dãy núi phía Tây, chảy theo hướng Tây - Đông xuống dòng chính tại Xuân Bình - Phú Thọ, xã Tam Trà, huyện Núi Thành, rồi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam chảy ra cửa An Hòa (Núi Thành). Diện tích lưu vực khoảng 800km². Do nằm trong vùng nhiệt đới, rừng đầu nguồn ít bị tàn phá nên dòng chảy thường đều đặn hòa theo mùa. Lưu lượng lớn nhất của sông Tam Kỳ là 20,7m³/s.

Sông Bàn Thạch: Là sông lớn nhất chảy qua thành phố Tam Kỳ, chảy từ phía Tây sang phía Đông cửa thành phố. Sông Bàn Thạch hợp lưu với sông Tam Kỳ tại khu vực phía Đông Thành phố, tạo thành sông Trà Giang dài 12km trước khi đổ ra biển. Lưu lượng lớn nhất của sông Bàn Thạch là 96,6m³/s.

Ngoài hai hướng sông trên, Tam Kỳ còn có sông Trà Giang là sông nông cạn và nông lợ chảy sát biển nơi cửa An Hòa với cửa Đồi - Hội An, khi lũ lớn chỉ nhấc lên vùng sát ven sông có cao độ nhỏ <2,5m.

Sông Trà Giang không có thềm lợ và hồ lợ, chảy ngang, song song với biển Quãng Nam. Sông dài trên bờ cây cối, nơi hồ lợ hướng sông Vu Gia - Thu Bồn ở phía Bắc với hồ lợ hướng sông Tam Kỳ - An Tân ở phía Nam. Nguồn nước của Trà Giang được thu nhận từ hai hướng sông này. Nguồn nước này, đó là thủy triều lên xuống đổ vào và rút ra các cửa sông. Ở hai đầu Bắc và Nam, sông đổ thông với biển. Phía Bắc, Trà Giang gặp Thu Bồn rồi cùng ra biển qua Cửa Đồi. Phía Nam, Trà Giang hòa với sông Tam Kỳ, An Tân rồi đổ ra biển thông qua Cửa Lợ và cửa An Hòa.

Hệ cửa nước Phú Ninh nằm cách Tam Kỳ khoảng 7km xuôi dòng chảy sông Tam Kỳ. Hồ này là nguồn cung cấp nước cho khu vực đô thị Tam Kỳ và cho các hoạt động thủy lợi. Dung tích hồ W=362x106m³.

III/ Dân số: Theo niên giám thống kê của thành phố Tam Kỳ năm 2011, dân số của thành phố là 109.322 người, bố trí tại 9 phường và 4 xã.

- Dân số thành thị là 82.587 người chiếm 75,5% tổng dân số thành phố.

Giới thiệu về thành phố Tam Kỳ

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 15:35 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 15:14

- Dân số nông thôn là 26.735 người chiếm 24,5% tổng dân số thành phố.

- Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính không đều. Dân cư chủ yếu tập trung hai bên đường phố chính, đặc biệt là đường Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu và một số khu dân cư được xây dựng từ khi tái lập Tỉnh (tức năm 1997) đơn vị nay còn các khu vực khác dân cư rất thưa thớt.

Dân số thành thị tăng nhanh theo quá trình đô thị hoá và ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong tổng dân số Thành phố, năm 2005 chiếm 71,95% và đơn vị năm 2010 chiếm gần 75,6% dân số. Mật độ dân số của thành phố năm 2010 là 1.167 người/km², trong đó phường An Xuân có mật độ dân cư cao nhất là 10.394 người/km², phường Phước Hoà 8.008 người/km² và phường An Mỹ 7.497 người/km²; mật độ dân số thấp nhất được phân bố ở xã Tam Thăng là 332 người/km² và xã Tam Phú 484 người/km².

IV/ Kinh tế - xã hội: Các ngành kinh tế ở Tam Kỳ hiện nay đang phát triển theo hướng tăng nhanh trọng công nghiệp, dịch vụ và công nghiệp giã mìn, tiểu nông nghiệp giã mìn. Những năm qua, cơ cấu kinh tế TP.Tam Kỳ chuyển dịch khá nhanh và tăng mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ và công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của hai ngành này luôn đạt từ 25 - 28%.

Cơ cấu công nghiệp Trường Xuân đã được đầu tư hoàn chỉnh một phần, công cá Tam Phú đã được đầu tư đi vào hoạt động ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các lĩnh vực may mặc, chế biến đồ gỗ, cơ khí, điện máy tiếp tục phát triển. Các làng nghề và sản phẩm truyền thống như: Trà, tàu thuyền, bún, chiếu cói... tiếp tục phát triển ổn định. Có những nghề thủ công hiện đại được khôi phục như: Trà Mai Hộc, bún Phường Hòa, chiếu cói Thạch Tân.vv... Tam Kỳ đã hình thành một số sản phẩm mới như tranh tre, có sẵn thu hút khách hàng. Bên cạnh đó đã hình thành một số vùng chuyên canh rau sạch, hoa, cây cảnh ở một số xã vùng ven của thành phố. Nghề nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản, hải sản ở các xã ven biển phát triển khá mạnh.

Trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống và tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh như: Đền Ông Kỵ Anh, Trường đài Chiên thuyền Mậu Thân, Văn Thánh Khổng Miếu, khu di tích lịch sử Rừng cây mang tên Bác Hồ, Phường đường Tam Kỳ, di tích lịch sử cách mạng Chi bộ Đàng, trường đài Mậu Việt Nam Anh Hùng, Khu di tích lịch sử Núi Chùa, Mộ cụ Thủy tổ.v.v... Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã có 21 di tích được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đơn vị Tam Kỳ, nhiều du khách đã tham gia thu hút bởi những điểm du lịch thú vị và thú vị như: Rừng Cỏ, cây sưa vàng ven sông; bãi biển Tam Thanh, đền An Hà, bãi sông sông Đàng, v.v...

Các di tích lịch sử văn hoá là nguồn tài nguyên không chỉ cần được khai thác để thu hút du lịch, mà còn cần được bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy và gìn giữ giá trị. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên này còn nhằm xác định bản sắc của đô thị, mặt để quan trọng để nhận diện đô thị và tạo giá trị đặc sắc cho đô thị đó.

Hiện nay (tính năm 2013) Thành phố Tam Kỳ có tất cả 19 di tích văn hóa, lịch sử trong đó có 02 di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia, 17 di tích cấp Tỉnh.

Đáng chú ý ở thành phố là di tích quốc gia, di tích lịch sử Cách mạng Đèo Đèo Khe Anh tại xã Tam Thăng. Hiện tại, di tích này đang được đầu tư thi công hiện quy hoạch và đang trong giai đoạn thi công trình Thiết kế Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Tam Kỳ còn có một số điểm di tích văn hóa đáng chú ý khác cần đầu tư khai thác như: Văn Thánh- Khố ng Miếu, đình ng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Chùa Sơn Diêu Quang, Chùa Đèo Nguyên, Đình xá Ngõ C Ký, Đình đèo Ngõ C Quang...

V/ Các Công trình Văn hóa- Thể thao: Diện tích hiện tại 12,27 ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự nhiên, bao gồm sân vận động cấp tỉnh, sân vận động các xã, phường, sân thể thao các khối phố...Tập trung chủ yếu ở An Sơn, Hòa Hồng, Tam Thăng, Tam Phú và Hòa Thuận. Các công sở thể dục thể thao nằm trong khu vực nội thị có diện tích 6,34 ha; các sân thể thao cấp xã, phường có diện tích 8,61 ha.

Toàn thành phố có 01 bảo tàng (bảo tàng Tỉnh), 01 trung tâm Văn hóa Tỉnh và 01 trung tâm Văn hóa Thành phố, 01 thư viện Tỉnh, 01 thư viện Thành phố (17600 đầu sách), 01 rạp chiếu bóng và trung tâm Thanh thiếu niên Miền Trung. Tại các xã, phường đều có nhà sinh hoạt văn hóa riêng.